

## แก้เศรษฐกิจต้องยกเครื่องเบิก-จ่ายรัฐ

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์

www.tanitsorat.com / facebook.com/tanit.sorat

วันที่ 26 มกราคม 2558

ใครที่ทำมาค้าขายหรือติดตามข่าวสารเศรษฐกิจในช่วงนี้คงเห็นตรงกันว่าเศรษฐกิจไทยไม่ค่อยสดใสอย่างที่รัฐบาลตั้งความหวังไว้ เห็นได้จากการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบลงทุนของหน่วยงานราชการต่างๆ ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งมีงบลงทุนถึง 4.44 แสนล้านบาท แต่กลับเบิกจ่ายได้ไม่ถึงร้อยละ 10 แถมยังเบิกต่ำกว่างบลงทุนปีที่แล้วถึงร้อยละ 30 อีกทั้งเงินอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจจากงบประมาณปีซึ่งมีเงินถึง 3.36 แสนล้านบาท แต่กลับเบิกจ่ายได้เพียง 7.77 หมื่นล้านบาทเท่านั้น **ขนาดที่มีเงินพร้อม โครงการชัดเจนแต่ยังจ่ายไม่ได้ โครงการอื่นซึ่งสวยหรูอย่างไรคงไม่ต้องว่ากันแล้ว**

ผมเคยเขียนในคอลัมน์นี้หลายครั้งว่า หากจะผลักดันเศรษฐกิจรัฐบาลจะต้องเร่งปฏิรูประบบการเบิก-จ่ายงบประมาณ**ควรพิจารณาแก้ไขยกเครื่องกระบวนการที่รก รุงรังจนเกิดคอขวดแต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาอุปสรรคได้** โดยเฉพาะระเบียบ คำสั่งที่ล่าช้าหรือคำสั่งที่ไม่ชัดเจนจนเป็นอุปสรรคที่ทำให้ข้าราชการไม่กล้าที่จะดำเนินการใดๆ เพราะกลัวอาจถูกตรวจสอบภายหลัง ซึ่งรัฐบาลควรเข้าไปดูแลแก้ไขอย่างจริงจัง การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลปกติภาคเอกชนไม่ค่อยอยากไปยุ่งเกี่ยวแต่ช่วงนี้ปรากฏอยู่เป็นข่าวค่อนข้างมากเพราะการขับเคลื่อนของเอกชนอ่อนแอทั้งการบริโภคในประเทศและการส่งออกที่ยังเจียบ กำลังการผลิตเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรมได้ไม่ถึงร้อยละ 60

ปัญหาเศรษฐกิจของไทยในช่วงครึ่งปีแรกคงยากที่จะคาดเดาเพราะโยงใยเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความเปราะบางคงหวังพึ่งการส่งออกได้ยาก ส่วนด้านการลงทุนของเอกชนซึ่งหวังว่าจะเติบโตได้ร้อยละ 6.0 ผมไม่ค่อยแน่ใจเพราะถึงแม้การอนุมัติลงทุนผ่านปีไอไอในปีที่ผ่านมาอาจดูดีแต่เม็ดเงินจริงที่จะเข้ามาลงทุนในระยะใกล้ๆ อาจเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะนักลงทุนต่างชาติยังต้องดูสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์การเมืองในประเทศไทย อีกทั้งยังมีทางเลือกในการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา ซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าไทยค่อนข้างมาก

**อย่างไรก็ดีความหวังที่จะให้การบริโภคภายในประเทศมาผลักดันเศรษฐกิจอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเศรษฐกิจในประเทศค่อนข้างมีความอ่อนแอ สะท้อนจากตัวเลขการค้าปลีกทั้งระบบ**

ในปีที่แล้วขยายตัวได้เพียงร้อยละ 3.25 ต่ำสุดในรอบ 10 ปี การเก็บภาษีของหน่วยงานรัฐในช่วง 3 เดือน ล้วนติดลบ อีกทั้งรายได้ของเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของประเทศพบว่าสินค้าเกษตรหลักทั้ง ข้าว ยางพารา ราคาตกต่ำ จากการได้มีโอกาสพูดคุยผู้นำเกษตรกรพบว่าราคาขายข้าวเปลือก 15 % ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพดี ราคาขายจริงอยู่ที่ 6,500-7,000 บาท ต่างจากข้อมูลของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งแจ้งว่า ราคาข้าวขายได้สูงถึงตันละ 8,000-9,000 บาท

นอกจากนี้เกษตรกรชาวสวนยางซึ่งรัฐบาลได้เข้าแทรกแซงราคาอย่างจนติดตัวสูงขึ้น 62.90 บาท/กิโลกรัม แต่ต้องเป็นขายผ่านตลาดกลางซึ่งทั้งประเทศมีเพียง 6 แห่ง และรัฐบาลรับซื้อเฉพาะยางคุณภาพดีที่เรียกว่ายางแผ่นรมควันชั้น 3 ซึ่งมีเกษตรกรเพียงร้อยละ 5.0-6.0 เท่านั้นที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้อานิสงค์ ทำให้ราคาน้ำยางสดซึ่งเกี่ยวข้องกับเกษตรกรโดยตรง ราคาลดต่ำลงเหลือ 38 บาท/กิโลกรัม ซึ่งใกล้เคียงกับราคาในช่วงน้ำยางสดตกต่ำสุด ทั้งนี้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเป็นโจทย์สำคัญของรัฐบาลเพราะเกี่ยวข้องกับปากท้องของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ คงต้องปรับกลยุทธ์ เกษตรกรเขาฝากมาบอก ว่า “เกาหลีถูกที่ ช่วยไม่ถูกคน คงฟังแต่พวกนักวิชาการหรือกลุ่มเทคโนโลยีในแคครุ่นเก่า เป็นดาราดกสมัย คงใช้วิธีเดิม ๆ เข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจในช่วงนี้ไม่ได้”

อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาเช่นนี้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจำเป็นต้องอาศัยภาครัฐซึ่งยังเป็นภาคส่วนเดียวที่ยังมีกำลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเร่งพิจารณามาตรการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบไม่ต้องไปกังวลว่าเป็นประชานิยม เพราะดูจากธนาคารกลางยุโรปอัดฉีดเงินมหาศาลแบบไม่เกรงใจใครเพื่อแก้วิกฤตของประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลควรใช้จังหวะนี้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งงบประมาณหรือเงินเข้าใจว่ามีอยู่พร้อมแล้วติดอยู่ที่วิธีการเบิกจ่าย คงต้องเคาะสนิม ไซลาน เปลี่ยนแบบตฯ ใหม่หรือจะยกเครื่องเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนสนองตอบนโยบาย ส่วนมาตรการใหม่ ๆ คงไม่ต้องคิดแล้ว เอาที่มีอยู่ใส่เงินเข้าไปให้ตรงจุดให้ถึงมือกลุ่มคนซึ่งมีปัญหา ที่สำคัญเบิก-จ่ายเร็วแต่ต้องไม่หละหลวมจนเงินรั่วไหล แค่นี้ก็น่าจะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ ส่วนที่เหลือค่อยมาว่ากัน...ครับ (สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ทางเว็บไซต์ [www.tanitsorat.com](http://www.tanitsorat.com) หรือ [www.facebook.com/tanit.sorat](http://www.facebook.com/tanit.sorat))

[www.tanitsorat.com](http://www.tanitsorat.com)

01180801

ณ วันนี้มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จำนวน

เว็บไซต์คลังสมอง รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งพาวเวอร์พอยท์ และ e-Book เช่น รายงานผลกระทบภาคการส่งออกภายใต้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว รายงานยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจ การลงทุนประเทศเพื่อนบ้านฯ รายงานการศึกษาความต้องการภาคเอกชนและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ จากแผนพัฒนาระบบขนส่งฯ และหนังสือด้านโลจิสติกส์ต่างๆ

(สนใจเพียบที่การสัมภาษณ์ สามารถติดตามได้ที่ [www.youtube.com](http://www.youtube.com) โดยใช้คีย์เวิร์ด ดร.ธนิศ ไสรัตน์)